

'KTIS' เดินหน้าขยายกำลังผลิต

● มุ่งรองรับกลุ่มลูกค้าในไทย-ต่างประเทศ

นายประพันธ์ สิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS เปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่ม KTIS มีโรงงานน้ำตาลทราย 3 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในโลกถึง 55,000 ตันอ้อยต่อวัน นอกจากนี้ธุรกิจอ้อยและน้ำตาลแล้ว กลุ่ม KTIS ยังดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย, ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2556 กลุ่ม KTIS ได้ลงทุนขยายกำลัง

การผลิตจาก 50,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 55,000 ตันอ้อยต่อวัน ที่จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นโรงงานน้ำตาลที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันโรงงานได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จและสามารถผลิตน้ำตาลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กลุ่ม KTIS ยังมีโรงงานน้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ที่มีกำลังการผลิต 18,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงงานรวมผลผลิตกำลังการผลิต 15,000 ตันอ้อยต่อวัน รวมกำลังผลิตน้ำตาลของกลุ่ม KTIS ทั้งหมดจะมีมากถึง 88,000 ตันอ้อยต่อวัน

โดยกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ เช่น บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท การาบาว ตะวันแดง จำกัด, บริษัท แลคตาซอย

จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท ฟริสแลนด์คัมพินา จำกัด, บริษัท โอสดสภา จำกัด เป็นต้น สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทรดดิ้งรายใหญ่ของโลก

นอกจากนี้กลุ่ม KTIS ยังได้ขยายไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร โดยใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by product) เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ บริษัท เอกรูฟพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลจากกากน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล มีกำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน ลูกค้าหลักเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และนำกากน้ำตาล ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาผลิตไบโอแก๊ส มีกำลังการผลิต 200,000 คิวบิกเมตรต่อวัน นับเป็นบ่อไบโอแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในไทย โดยไบโอแก๊สนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเอทานอลทดแทนการใช้ถ่านหินได้มากถึง 80%

สำหรับชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล สามารถนำมาผลิตเชื้อกระดาษฟอกขาว โดยบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด มีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ลูกค้าหลักส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร อาทิ บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท กิมเบอร์ลีย์ คล๊าก (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ลอคซ์ จำกัด, บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เชื้อกระดาษของกลุ่ม KTIS ได้การรับรองมาตรฐาน GMP & HACCP นับเป็นรายแรกในไทยที่สามารถนำมารับประทานได้และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลากหลาย

ในส่วนของชานอ้อยนั้น ที่ผ่านมานอกจากจะใช้ผลิตเชื้อกระดาษฟอกขาวแล้ว ยังได้นำมาผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงานน้ำตาล และขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย ต่อมากลุ่ม KTIS ได้ขยายสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยที่มีกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ภายใต้มติบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด โดยได้เริ่มขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อไตรมาส 4 ปี 2556 นอกจากนี้จะจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มอีก 2 แห่ง มีกำลังการผลิตแห่งละ 50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ภายในปี 2557